



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

(วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553) นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการ วิธีการสหกรณ์ในพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างยิ่ง ทรงย้ายอยู่เสมอให้ใช้หลัก การของสหกรณ์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยระบบสหกรณ์จะช่วยพัฒนาอาชีพและเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพราะได้มีการรวมตัวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจากการที่ประชาชนรู้จักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกับการช่วยเหลือของรัฐ จะทำให้สร้างประโยชน์แก่ประชาชนอันเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่านได้ในที่สุด

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จัดโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ขึ้น เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนางานด้านสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าจวบจนถึงปัจจุบัน และได้มีการจัดประชุมชี้แจงพร้อมการทำความเข้าใจ ในแนวทางของการจัดกิจกรรมซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและขบวนการสหกรณ์จะร่วมกันจัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศตลอดทั้งปี 2554

ในการประชุมครั้งนี้มีข้าราชการ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เข้าร่วมเพื่อรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจในวิธีขั้นตอนการปฏิบัติ ในกิจกรรมทุกกิจกรรมภายใต้โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ขบวนการสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับทราบ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลสำเร็จของกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและสมพระเกียรติ

“การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน จากทั่วประเทศจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2554 ซึ่งจะมีการทำความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมด้านสังคม และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมเสริมสร้างการเชื่อมโยงข่ายธุรกิจสถาบัน กิจกรรมออมทรัพย์ ออมความดี 2. กิจกรรมลดดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกสถาบันเกษตรกร กิจกรรมปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทด้วยความดีและการให้ 3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติปราชญ์สหกรณ์ 4. กิจกรรมส่งเสริมเด็กบ้านที่กความดี 5. กิจกรรมนำความรู้สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม และ กิจกรรมนิมิตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ

ทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชดำริของพระองค์ ด้วยการนำระบบสหกรณ์เข้าไปแก้ไขปัญหา และพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ” นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า การประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แล้ว ทางกรมส่งเสริมยังถือโอกาสนี้ประชุมหารือเพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และการพัฒนาการส่งเสริมสหกรณ์ตามบทบาทและภารกิจอีกด้วย

“ เป็นที่หวังกันว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้ การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และสามารถขยายผลที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนการสนองพระราชดำริด้วยการใช้ระบบสหกรณ์ ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

---